



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 3 มิถุนายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. ไตรมาสแรกสินค้าเกษตรไทยสดใส	แนวหน้า
2. ข้อเสนอ การเมือง ข้อเสนอ จาก ประชาธิปัตย์ ตอบยาก อย่างยิ่ง	ข่าวสด
3. คอลัมน์: คั้นปากอยากเล่า: ลุ้นดีมนม	ไทยโพสต์
4. คิกออฟโชว์ต้นแบบแปลงใหญ่เกษตรอัจฉริยะ	แนวหน้า
5. ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่....	สยามรัฐ
6. คอลัมน์: บันทึกหน้า 4	ไทยโพสต์
7. คอลัมน์: พลวัตปฏิรูป: 'ความมั่นคงทางอาหาร'ไม่ใช่การพัฒนาทางเลือก	ไทยโพสต์
8. สัมภาษณ์พิเศษ: 'พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย'มือปราบ'หนี้อกระบบ'	สยามรัฐ
9. คอลัมน์: โขลกข่าวตำทุกซ์	ไทยรัฐ
10. 'SUN'ส่งข่าวโพดหวานรุกกรีเทล-ดันสับปะรดภูแลตีตลาด	ประชาชาติธุรกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : ไตรมาสแรกสินค้าเกษตรไทยสดใส

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 13916 หน้า : 8 (กลาง)

ไตรมาสแรกสินค้าเกษตรไทยสดใส

ได้เปรียบดุลการค้าอาเซียน 5.3 หมื่นล้านบาท

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์นำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรไทยกับอาเซียน ช่วงไตรมาสแรก ปี 2562 (ม.ค.-มี.ค. 2562) พบว่า ไทยยังเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าในอาเซียนคิดเป็นมูลค่า 53,244 ล้านบาท โดยสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ น้ำตาล อาหารปรุงแต่งจากเนื้อปลา เครื่องดื่ม

ไม่มีแอลกอฮอล์ ข้าวเจ้าและข้าวหอมมะลิ ผลไม้ และยางพาราธรรมชาติ สำหรับสินค้าที่ไทยนำเข้า ได้แก่ ปลาและสัตว์น้ำ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ อาหารปรุงแต่ง วัตถุปรุงแต่งอาหาร ของปรุงแต่งจากผัก และผลไม้ เป็นต้น

การค้าสินค้าเกษตร (พิกัดศุลกากร 01-24) และยางพาราธรรมชาติ (พิกัดศุลกากร 4001) ช่วงไตรมาสแรกจากไทยไปยังอาเซียนพบว่า มูลค่าการค้ารวม 107,160 ล้านบาท ลดลง 4.56% จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 โดยมีมูลค่าการส่งออก 80,202 ล้านบาท ลดลง 3.08% จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 และมูลค่าการนำเข้า 26,958 ล้านบาท ลดลง 8.69% จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมไทยได้เปรียบดุลการค้าอาเซียนเป็นมูลค่า 53,244 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.02% จาก

ช่วงเวลาเดียวกันปี 2561 สำหรับมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและยางพาราธรรมชาติของไทยไปยังอาเซียนเป็นรายประเทศ พบว่า ไทยส่งออกไปยังเวียดนามมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นสัดส่วน 22% รองลงมา ได้แก่ มาเลเซีย 17% อินโดนีเซีย 16% กัมพูชา 12% และหากพิจารณาดุลการค้า พบว่า ไทยได้เปรียบดุลการค้าของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เวียดนามเป็นอันดับหนึ่ง โดยคิดเป็นมูลค่าที่ได้เปรียบดุลการค้าเท่ากับ 13,154 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ มาเลเซีย 10,146 ล้านบาท อินโดนีเซีย 7,698 ล้านบาท กัมพูชา 5,892 ล้านบาท และฟิลิปปินส์ 5,569 ล้านบาท

นอกจากการติดตามสถานการณ์การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนแล้ว สศก. ยังติดตามสถานการณ์การค้าระหว่างไทยกับตลาดหลักที่เป็นคู่ค้าสำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรปและจีน โดยพบว่า ไตรมาส 1 ปี 2562 ไทยได้เปรียบดุลการค้า จีน 31,861 ล้านบาท สหรัฐอเมริกา 11,564 ล้านบาท ญี่ปุ่น 35,200 ล้านบาท และสหภาพยุโรป 18,215 ล้านบาท ซึ่งช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 สถานการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยมีทิศทางดีขึ้นขยายตัวของการส่งออกในตลาดอเมริกา ญี่ปุ่นและยุโรป ซึ่งเป็นผลจากค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลดลง แต่การส่งออกไปยังตลาดจีนนั้น

ยังไม่ฟื้นตัวมากนัก ซึ่งอาจเป็นผลกระทบจากนโยบายตอบโต้สงครามการค้าของจีนที่พึ่งพาตนเอง บริโภคสินค้าภายในประเทศและลดนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้ ไทยควรขยายตลาดสินค้าเกษตรสำคัญ เช่น กลุ่มผลไม้ ไปยังตลาดอื่นให้มากขึ้น เพื่อทดแทนการพึ่งพาดตลาดจีน และลดการแข่งขันกับเวียดนามที่เป็นคู่แข่งของไทยในกลุ่มสินค้าผลไม้ โดยมีข้อได้เปรียบไทยเรื่องการมีพรมแดนติดกับจีน จึงทำให้มีต้นทุนค่าขนส่งที่ต่ำกว่า และมีระยะเวลาการขนส่งน้อยกว่า

ข้อเสนอ การเมือง ข้อเสนอ จาก ประชาธิปัตย์ ตอบยาก อย่างยิ่ง



พรรคประชาธิปัตย์กำลังเข้าสู่ “โค้ง” สำคัญอย่างยิ่งในทางการเมือง เป็น “โค้ง” ที่จะชี้อนาคตว่าพรรคประชาธิปัตย์จะสามารถย้อนคืนสู่ความรุ่งโรจน์ได้อีกหรือไม่ นั่นก็คือ การตัดสินใจในวันที่ 5 มิถุนายน หากตัดสินใจที่จะฉีกตัวผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการยกมือสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ทิศทางก็จะไปในหนทางหนึ่ง แต่หากตัดสินใจไม่ยกมือสนับสนุน ทิศทางก็จะไปในอีกหนทางหนึ่ง **ต้องยอมรับว่าข้อเสนอที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอต่อพรรคพลังประชารัฐ มิได้เป็นการเรียกร้องต่อพรรคพลังประชารัฐ ในอีกด้านหนึ่งก็เรียกร้องต่อพรรคประชาธิปัตย์ด้วย**

ข้อเสนอ 1 ของพรรคประชาธิปัตย์คือ เรียกร้องให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ข้อเสนอ 1 เป็นข้อเสนอให้ยอมรับนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ในการแก้ไขราคาพืชผลทางการเกษตร

ข้อเสนอหลังจากนี้ออกมาอย่างเห็นเป็นรูปธรรม ความหมายก็หมายความว่า พรรคประชาธิปัตย์ต้องการควบคุมตั้งแต่ต้นทางคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปยังปลายทางคือกระทรวงพาณิชย์

ข้อเสนอแรกพุ่งเป้าเข้าไปใส่กล่องดวงใจของคสช. คือ “รัฐธรรมนูญ”

ไม่ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะการเข้าไปรับผิดชอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานเข้ากับกระทรวงพาณิชย์ยกอย่างยิ่งที่พรรคพลังประชารัฐจะรับปากได้

กวามยุ่งยากเหมือนกับจะอยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรู้กันอยู่ว่ามีใครในพรรคพลังประชารัฐจ้องตาเป็นมันอยู่

เรื่องนี้อาจแก้ไขได้หากต่อรองแลกเปลี่ยนกระทรวงสมน้ำสมเนื้อ

แต่เรื่องยากที่สุดน่าจะมาจากความต้องการในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งพรรคพลังประชารัฐสรุปว่า DESIGN มาเพื่อพรรคพลังประชารัฐโดยเฉพาะ

อย่าลืมนี่คือผลงานของ “แม่น้ำ 5 สาย” **หากพรรคพลังประชารัฐโอเค แต่เป็นไปไม่ได้ที่คสช. ซึ่งมีรากฐานแห่งอำนาจมาจากรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 จะยินยอมไปด้วย**

ข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์แม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่เชื่อว่าพรรคพลังประชารัฐจะยินยอมตามอย่างง่ายดาย

และหากพรรคพลังประชารัฐยินยอม พรรคประชาธิปัตย์ก็แทบไม่มีหลักประกันเลยว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะยินยอมปฏิบัติตามแนวทางที่พรรคประชาธิปัตย์ต้องการ

ทั้งหมดนี้ น่าจะเป็น “ข้อเสนอ” ที่เกือบไม่ต้องการ “คำตอบ”

คันปาก

อยากเล่า

การเมือง...เรื่องเป่าๆ

ลุ้นดีมนม

พาน “วันดีมนมโลก” หรือ World Milk Day 2019 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. มาหมาดๆ ซึ่งสืบต่อกันที่ผ่านมากว่า 60 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หยิบผลิตภัณฑ์นมสดๆ จากฟาร์ม มาประชาสัมพันธ์ให้กับ “ลุงตุ๋” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถึงทำเนียบรัฐบาล

พร้อมกับนำคณะผู้บริหารและหน่วยขึ้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษา มาร่วมกิจกรรมดีมนมกับ “ลุงตุ๋” งานนี้เลยได้เห็นมุมน่ารักๆ ของลุงตุ๋กับหลานๆ อีกครั้ง

โดยหน่วยที่มากที่สุดตัวเล็กๆ “ลุงตุ๋” เห็นก็เอ็นดูเป็นอย่างมาก ดูแลทุกคนเป็นอย่างดี พร้อมแนะนำหน่วยน้อย บอกให้ดีมนมเยอะๆ อยู่บ้านก็ต้องดีมนม เพราะบางทีดีมนมแค่ที่โรงเรียนอาจจะไม่เพียงพอ เด็ก ผู้ใหญ่ หรือคนแก่ ถ้าดีมนมแล้วร่างกายจะแข็งแรง กระดูกแข็งแรง



พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา

ครั้งนี้ได้เวลายกแก้วโชว์ดีมนมและบันทึกภาพ ทุกคนทั้งเด็กๆ และผู้ใหญ่ จะได้นมคนละ 1 แก้ว ในปริมาณที่เท่ากัน

เมื่อ “ลุงตุ๋” นับให้จังหวะ 1 2 3 ทุกคนยกดีมนมหมดแก้ว เหลือก็แต่สาวน้อยชั้นอนุบาลที่เป็นน้องเล็ก และตัวเล็กนิดเดียว ที่ดีมนมไม่หมด ท่ามกลางทุกคนที่ลุ้นว่าสาวน้อยจะดีมนมได้หมดหรือไม่

ด้าน “ลุงตุ๋” หันไปถาม หมอโหม่งลูก พร้อมกับยื่นเอาใจช่วยและยื่นรอลุ้น กระทั่งในที่สุดสาวน้อยก็ดีมนมหมด “ลุงตุ๋” จึงปรบมือให้เป็นกำลังใจ พร้อมกับชมว่าเก่ง แกรม “ลุงตุ๋” ยังใจดี ดูแลหลานๆ ทุกคนที่ดีมนมจนเนียนปาก ให้เอาผ้าเช็ดหน้าในกระเป๋าขึ้นมาเช็ดพร้อมกับช่วยเช็ดปากให้หลานๆ อย่างเอ็นดูอีกด้วย

แหม ดูแลหลานๆ ได้ดีจริงๆ นี่ถ้าไม่ได้แรงใจจาก “ลุงตุ๋” สาวน้อยคงดีมนมไม่หมดแน่ๆ อีอิ.

แสงทราย

คิกออฟใช้ต้นแบบแปลงใหญ่เกษตรอัจฉริยะ

นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯกล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการจัดงานรณรงค์ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่ ปี 2562 ที่นาแปลงใหญ่บ้านสวนแดง ต.สวนแดง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรีว่า งานรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะฯครั้งนี้ จัดขึ้นที่แปลงของนายพิชิต เกียรติสมพร Smart Farmer และประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านสวนแดง ที่มีสมาชิกแปลงใหญ่ 83 ราย พื้นที่ 1,030 ไร่ โดยสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตข้าวในแปลงต้นแบบ 20 ไร่ ซึ่งข้าวถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เกษตรกรปลูกมากถึง 62 ล้านไร่ทั่วประเทศ โดยเน้นการเปรียบเทียบกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมของเกษตรกร กับกรรมวิธีตามแนวทางของเกษตรอัจฉริยะ ที่ได้ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในแปลงเรียนรู้ครอบคลุมตลอดทั้งกระบวนการผลิตพืช โดยนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และเครื่องจักรมาใช้ อาทิ เครื่องปลูก เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ เครื่องกำจัดวัชพืชที่แม่นยำสูง เครื่องตรวจวัดความต้องการธาตุอาหารพืช เครื่องให้ปุ๋ยอัตโนมัติตามค่าวิเคราะห์ดิน ระบบการควบคุมการให้น้ำอัจฉริยะ การใช้อากาศยานไร้คนขับสำรวจการเจริญเติบโตของพืชร่วมกับการพันสารชีวภัณฑ์ เครื่องเก็บเกี่ยวอัตโนมัติ การใช้ sensor ตรวจวัดสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม รวมไปถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแปลงเรียนรู้เพื่อนำไปสู่พัฒนา Big Data Platform ที่สามารถประมวลผลข้อมูลผ่านระบบ



นำร่องเกษตรอัจฉริยะ : นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดงานรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ นาแปลงใหญ่บ้านสวนแดง ต.สวนแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

internet เพื่อช่วยตัดสินใจ ซึ่งระบบการประมวลผลเหล่านี้ คณะกรรมการกำลังขับเคลื่อนให้เกิดศูนย์ปฏิบัติการหลัก หรือ War room ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ ในการจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่ได้นำไปใช้ถือเป็นครั้งแรกของกระทรวงเกษตรฯ เป้าหมายจัดทำแปลงเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะใน 5 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันสำปะหลัง และสับปะรด

“กระทรวงเกษตรฯคาดหวังให้เกษตรกร Smart Farmer, Young Smart Farmer

ทั้งในจ.สุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียงอีก 5 จังหวัด 300 คน ที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ ได้เห็นว่าแนวทางเกษตรอัจฉริยะนั้นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง ได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ที่มาช่วยทำเกษตรที่ทำได้จริง โดยสาธิตเปรียบเทียบการทำเกษตรกรรม ระหว่างวิธีการทำเกษตรแบบดั้งเดิมของเกษตรกร กับวิธีการทำเกษตรแบบเกษตรอัจฉริยะนี้ แสดงให้เห็นว่าลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตได้ เช่น การปลูกข้าวแบบอัจฉริยะ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบนาดำ และระบบการทำนาหยอดข้าว ที่ควบคุมนำร่องการเคลื่อนที่ด้วยระบบ GPS ร่วมกับการควบคุมพวงมาลัยอัตโนมัติ หรือ auto steering เพื่อช่วยบริหารจัดการพื้นที่

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 3 มิถุนายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13916

หน้า: 8(บนขวา)

Col.Inch: 40.36

Ad Value: 50,450

PRValue (x3): 151,350

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คิกออฟใช้ต้นแบบแปลงใหญ่เกษตรอัจฉริยะ

แปลงปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถลดเมล็ดพันธุ์เหลือเพียง 8 กก./ไร่ และลดต้นทุนได้ถึง 500 บาท/ไร่ (เมื่อเทียบกับวิธีดั้งเดิมคือการทำนาหว่าน ที่ใช้เมล็ดพันธุ์ถึง 30 กก./ไร่) โดยเฉพาะในระยะถัดไปกระทรวงเกษตรฯหวังที่จะขยายผล โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว ใน ต.สวนแดง แห่งนี้ นำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปขยายผลในพื้นที่เกษตรกรแปลงใหญ่ อย่างเป็นระบบและเข้มแข็ง” นายอภัย กล่าว



ขอพระอภัยมัยทรงพระเจริญ



ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บันทึกหน้า 4

‘ปียาส์’

Www.thaipost.net ไทยโพสต์ “อิสรภาพแห่งความคิด” Line ID:@thaipost บันทึกเดือนจิตเดือนใจด้วยความห่วงใยไว้ ณ บรรทัดนี้เลย ว่า พุธที่ 5 มิ.ย. หรือวันมะรืนนี้ หากใคร?? ชัยวะ!! หัวร้อนไป!! อย่าเปิดทีวีดูการถ่ายทอดสดการประชุมรัฐสภาในวาระโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 เด็ดขาด!! ...● สงสารโต๊ะ เก้าอี้ ที่รี หมวก แมว ช่างตัวอาจจะเจ็บตัวและเสียทรัพย์แบบไม่ได้ทำให้ (นัก) การเมืองเปลี่ยนแปลง แต่ที่แน่ๆ เรานั่นแหละจะต้องเปลืองกะดิงค์ ...● สำหรับคนที่จิตแข็ง ทำใจแล้วว่า “อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด” ก็เปิดดูได้ตามเวลาเอาที่สบายใจ เพราะอย่างไรเสีย “ปาที่การเมือง” ว่าด้วยการยกมือให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ ต่ออีกสมัย คงไม่มีอะไร “พลิกล็อก” ท่ามกลางงูเงี้ยวเขี้ยวขอเลื้อยกันเพ่นพ่านออกธูโน้นธูนี้แหละ เพราะ “บักตู” มี 250 เสียงของฝั่งวุฒิสมาชิกตุนไว้ในกระเป๋าเรียบร้อย บวกกับสภาล่างในฝั่งของพลพรรคชารัฐ 116 เสียงก็ได้เบ็ดเสร็จจะเด็ดน้ำแล้ว 386 เสียง ...● คนจะได้เป็นนายกฯ ต้องได้เสียงของทั้งสองสภาเกินกึ่งหนึ่ง คืออย่างน้อย 376 เสียง จากทั้งสิ้น 750 เสียง ซึ่งหมายความว่า เดินตามหาแค่ 10 เสียงจากพรรคขนาดเล็กๆ น้อยๆ ที่มีการเซ็นเอ็มโอยูจับมือเช็คแฮนด์เป็นพันธมิตรมากถึง 15 พรรค..กินนอนมาแล้วจ้า ...● ส่วนเกมวัดใจเล่นเนื้อเล่นตัวของพรรคขนาดกลางอย่างภูมิใจไทย กับประชาธิปไตย กลายเป็นเรื่องเห็นเรื่องเหาคันจิบๆ ประเดี่ยวกิ่งตัว ตามประสาสันดานนักการเมืองไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวร มีแต่อำนาจเท่านั้นที่เป็นเรื่องสำคัญ ...● ลูกผู้ชายลั่นวาจาแล้วคืนคำหรือเปล่า งานนี้ท่าทีทวิบาทด้วยปากกาสีแดงได้เลย เพราะเป็นการโหวตแบบเปิดเผย ขานชื่อแล้วก็ยกมือ เห็นกันจะรู้กันชัดๆ โดยจะมี **ชวน หลีกภัย** นั่งเก้าอี้ประธานรัฐสภา ...มันส์แน่ๆ หากมองว่า



พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา



ชวน หลีกภัย

เป็นฉากหนึ่งของละครการเมือง เพราะจนถึงนาฬิกาที่ พรรคร่วม 7 พรรคของซีกที่อ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตย ก็ยังไม่ได้โยนผ้าขาว โดยมีชื่อ **ชัยชาติ สิทธิพันธุ์** และ **ชัยเกษม นิติสิริ** เป็นแคนดิเดต ...● ใครที่คาดเดาวิพากษ์วิจารณ์ว่า “นายกฯ คนนอก” ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อตามมาตรา 159 ของ รธน.จะขี้นมาขวมาสู่สถานการณ์ที่วุ่นวาย ก็ขอให้ลืมๆ ไปซะ เพราะการจะเข้าเงื่อนไข

นี้ต้องได้เสียงเห็นชอบเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากทั้งสองสภานะจ๊ะ ...● **สงสัยกันเสียจริงว่าทำไม?? เก้าอี้กระทรวงเกษตรฯ จึงหวานหอม** แย่งกันอยากจะเป็นเจ้าของ จนเกิดปัญหาไม่ลงตัว (ลักที) ส่งผลให้มีการชักเข้าชักออกของประชาธิปไตย ในขณะที่พลังประชารัฐ ในฐานะผู้จัดการรัฐบาลก็หัวร้อนผุดๆ ปรากฏว่า “สำนักข่าวอิศรา” ไปเองงบประมาณแต่ละปีของกระทรวงเกษตรฯ มาเปิดทีละกรมๆ จึงถึงบางอ้อ!!! .. **กระทรวงเกษตรฯ คือกระทรวง ‘เกรด A’** โดยเฉพาะในปี 2562 ได้รับงบประมาณเกินหลัก 1 แสนล้านบาท!! OMG บริหารงานที่โหนมีเงินทุนหนาแน่น จะคิดจะทำอะไรมันก็ง่ายกว่ากระทรวงแห่งแล้งอยู่แล้ว..จริงไหมละ!! ...● บันทึกบรรทัดล้นอุกิมหาโปรเจกต์หาเงินหาทองเข้ากระเป๋าหน่วยงานรัฐบ้างดีกว่า ..ก็เรียบร้อยไปแล้งกับงานประมูลดีวีดีฟรี และกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ..ไม่มีอะไรเกินความคาดหมาย นั่นคือ **บริษัท ดิง เพาเวอร์ ดีวีดี ฟรี จำกัด** รับไปทั้ง 2 โครงการ ...● **ชัยชาติ สิทธิพันธุ์** ตามลุ่นกันต่อฟรุ้งนี้หรือ 4 มิ.ย.2562 กับการประมูลดีวีดีฟรี 3 สนามบินในภูมิภาค (ภูเก็ต, เชียงใหม่ และหาดใหญ่) ..ถึงแม้รายชื่อผู้ประมูลรวมจะเป็น 4 รายเดิมได้แก่ ดิง เพาเวอร์ ดีวีดีฟรี, กลุ่มบางกอกแอร์เวย์ส-ลีดเต้, กลุ่มโรงแรมรอยัล ออคิด เซอราตัน (ประเทศไทย) ที่จอยด์เวนเจอร์กับ WDFG UK และกลุ่มเซ็นทรัลที่แจ้ง consortium กับดิเอฟเอส เวนเจอร์ สิงคโปร์ ..แ่วว่า “เจ้าลิว” บางกอกแอร์เวย์ส สั่งลุยเต็มตัว..แพ้ไม่ได้!! ...● มองมูมสิ๊กมูมลับมองไม่เห็นอะไรในกอไฟ แต่พอมองมูมบวก ก็ถือว่ารายการนี้รัฐได้เงินเข้ากระเป๋าเพิ่มขึ้นจากเดิม ก็ดีกว่าที่เคยผูกขาดวันๆ เว่อๆ นะจ๊ะ ...●



ชัยชาติ สิทธิพันธุ์

‘ความมั่นคงทางอาหาร’ไม่ใช่การพัฒนาทางเลือก แต่ต้องเป็นการพัฒนาหลัก (บทเรียนจากบ้านหนองตึนบก-บ้านเขาดิน)

U ทความนี้ ผู้เขียนได้เขียนตามสัญญาที่ให้ไว้ในกรุปไลน์กับ อ.เข้ม (ไตรภพ โคตรวงษา) ผู้รับหน้าที่เป็นประธานมูลนิธิกิจกรรมธรรมชาติคนปัจจุบัน สืบต่อจาก อ.ยักษ์ (วิวัฒน์ ศัลยกำธร) ผู้ซึ่งปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ว่าจะเขียนบทความเรื่องหนองตึนบกโมเดล ซึ่งก็สืบต่อจากการที่ตัวผู้เขียนได้มีโอกาสเข้ามาช่วยเป็นที่ปรึกษากิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนลูกปลานิล ค่ายเยาวชนที่ดำเนินงานโดยเยาวชนรุ่นใหม่ผู้มีความมุ่งมั่นเพื่อชุมชนของตน เป็นหนึ่งในแผนงานภายใต้การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์และพัฒนาการแปรรูปปลานิล ต.หนองตึนบก จ.ฉะเชิงเทรา

นี่เป็นการรับบทระบวรที่ค่อนข้างท้าทายสำหรับผู้เขียนมาก เนื่องจากผู้เขียนเองต้องสร้างการเรียนรู้ให้กับชาวบ้าน เกี่ยวกับพื้นที่ที่ผู้เขียนเองก็ได้มาสัมผัสบรรยากาศพร้อมๆ กับชาวบ้าน ทั้งชาวบ้านที่เป็นจำนวนแค่สิบกว่าคน แต่มีหลากหลายวัย ตั้งแต่วัยมัธยม ไปจนถึงวัยอาจารย์มหาวิทยาลัย รวมไปถึงอดีตผู้นำนักศึกษายุค 6 ตุลา 2519 อย่างคุณสุนี ไชยรส อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

การลงพื้นที่ครั้งนี้ ทั้งตัวผู้เขียนและชาวบ้านทั้งหมดเอง ได้สัมผัสสิ่งหนึ่งร่วมกันคือ ความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ที่เราเองก็ไม่คาดคิดด้วยซ้ำว่า เราจะได้พบอะไรแบบนี้ ในที่ที่ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพฯ เลย กับ 2 ชุมชนที่ห่างกันเพียงจุดพักรถมอเตอร์เวย์กึ่งกลางไว้

นอกจากจุดพักรถมอเตอร์เวย์ที่กึ่งกลางระหว่าง 2 ชุมชนนี้ สิ่งที่คุณเขียนสัมผัสได้คือความแตกต่างในความเหมือน ความเหมือนคือความเป็นสุดยอดแหล่งอาหารธรรมชาติที่อยู่ ณ จุดใจกลางชานของประเทศไทย

ส่วนความต่างคือ บ้านหนองตึนบก เป็นแหล่งเพาะพันธุ์วัตถุดิบอาหารธรรมชาติชั้นดี โดยสภาพภูมิประเทศและภูมิปัญญาที่ท้องถิ่นรักษาไว้ เช่น การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด ที่อ้างอิงจากชุดข้อมูลหนองตึนบกโมเดลที่ชาวบ้านและนักวิชาการร่วมกันทำ บ้านหนองตึนบกมีพื้นที่เลี้ยงปลาน้ำจืด 1683.5 ไร่ สามารถผลิตปลาน้ำจืดได้ 12,794,600 กิโลกรัม/ปี เป็นเม็ดเงินสะพัด 511,789,000บาท/ปีโดยประมาณ

ทั้งยังเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงและอนุบาลสัตว์น้ำ โดยในพื้นที่ 234 ไร่ สามารถผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำได้ 22,815,000ตัว/ปี คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม 45,630,000 บาท/ปี

มากกว่านั้นคือ พื้นที่เลี้ยงปลาทะเล 20 ไร่ สามารถส่งจำหน่ายปลาได้ 15,200 กิโลกรัม มูลค่ารวม 6,080,000บาท/ปี พื้นที่เลี้ยงกุ้ง 190.5 ไร่ จำหน่ายกุ้งได้ 857,250 กิโลกรัม/ปี มูลค่ารวม 300,037,500 บาท/ปี

และที่สำคัญ ยังมีพื้นที่ส่วนที่ทำการเลี้ยงปลานิลคุณภาพดีพันธุ์จิตรลดา บนพื้นที่ 448.75 ไร่ ส่งออกปลานิล 2,019,375 กิโลกรัม/ปี เป็นเงิน 136,420,000 บาท

ซึ่งข้อมูลตัวเลขนี้ เป็นสิ่งที่ผู้เขียนได้ประจักษ์จริงจากการที่ได้ลงพื้นที่หลายครั้ง ทั้งที่มาสังเกตการณ์การลงพื้นที่ของนิสิตนักศึกษา รวมถึงค่ายที่ริเริ่มโดยน้องเยาวชนคนพื้นที่ ซึ่งผู้เขียนช่วยเป็นที่ปรึกษากิจกรรม

ผู้เขียนได้ประจักษ์ถึงภูมิประเทศที่ตื่นฟ้าอากาศดี มองไปทางไหนก็เห็นแต่พันธุ์สัตว์น้ำชั้นดี ทั้งแบบที่ชาวบ้านเพาะเลี้ยง และที่มาโดยธรรมชาติ ขนาดที่ว่าชาวบ้านทำให้ผู้เขียนไปทอดแหตกปลาเอง ตก



วราภร วีรพัฒนคุปต์
มูลนิธิสยามกตัญญู
v.vorapat@gmail.com

ได้เท่าไรกินเท่านั้น จ่ายให้ชาวบ้านแค่ค่าแรงแม่ครัว ไทจนจะที่บ้านของสหภาพต่างวัยที่รู้จักกันกับผู้เขียนมาเป็นสิบๆ ปี ยังขอให้ผู้เขียนมาช่วยกันจับปลานิลออกไปจากบ้านแก เพราะบ้านของแกเพาะเลี้ยงไรแดงชขาย แต่โดนปลานิลหลุดเข้ามาขายพันธุ์แล้วโลกันโรแดงที่แกเลี้ยงไว้

พูดถึงหนองตึนบกทั้งในเชิงข้อมูลสถิติและเชิงประจักษ์แล้ว อีกพื้นที่ที่ผู้เขียนไม่ได้ (และส่วนตัวผู้เขียน ประทับใจพื้นที่แห่งนี้เป็นอย่างมาก) นั่นก็คือ “บ้านเขาดิน”

พื้นที่บ้านเขาดินนี้ก็อยู่ชานข้างของจุดพักรถมอเตอร์เวย์ และใกล้โรงไฟฟ้าบางปะกง ซึ่งเป็นจุดที่เชื่อว่าหลายคนคงคาดไม่ถึงว่า พื้นที่ที่เรามักขับรถเพียงผ่านไปก็ผ่านไปไกลๆ จากมหานครแห่งนี้ จะมีความมหัศจรรย์ของธรรมชาติซ่อนอยู่

ผู้เขียนได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศการลงพื้นที่ ที่ชาวบ้านส่วนมากขุดร่องไว้เป็นแปลงทำนาในหน้านา ซึ่งความพิเศษมันอยู่ตรงที่ พื้นที่แห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่น้ำทะเลเข้ามาถึงตามท้องร่องท้องนา จนทำให้ข้าวที่ปลูกในพื้นที่แห่งนี้มีความพิเศษ คือ มีความแข็งแรง เมล็ดข้าวมีการแตกหักน้อยมาก พูด่างๆ คือ ได้ผลผลิตค่อนข้างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

ความมหัศจรรย์ที่เหนือกว่านั้นคือ ตามที่กล่าวไว้ว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่น้ำกร่อย น้ำทะเลเข้าถึง และทำให้กลายเป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากทะเลในช่วงนอกฤดูทำนา เพียงเอาเครื่องมือประมงพื้นบ้าน ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ไถ่โง้ง” ลงไปวางในท้องนา เราสามารถได้อาหารทะเลสดๆ มากมาย ทั้งกุ้ง ปูตัวโตๆ ไปยันปลากะพง ฯลฯ ยังไม่นับรวมหอยกะพงที่ทางเจ้าของพื้นที่ให้พวกเราชาวค่ายลงไปงมมาผัดกินได้ตามต้องการแบบไม่อั้น

นี่คือสิ่งที่ทำให้ผู้เขียนได้ประจักษ์ถึงที่ใครเขาบอกไว้ว่า เมืองไทยมีอะไรดีๆ มากกว่าที่คิดจริงๆ

และมันทำให้เราต้องกลับมาขบคิดเอาให้มากขึ้น ด้วยว่า แผนการพัฒนาประเทศของเราทุกวันนี้ เราเดินมาถูกทางหรือไม่? และสิ่งที่เสียไปคืออะไร? คู่ค้าแก่การสูญเสียหรือไม่?

เรื่องที่สังคมต้องหาคำตอบร่วมกันวันนี้ มันไม่ใช่แค่เรื่องของคนเสียงเล็กๆ กลุ่มหนึ่งที่ไม่อยากทิ้งถิ่นฐาน!

ไม่ใช่แค่เรื่องของคนเลี้ยงเล็กๆ กลุ่มหนึ่งที่แค่อยากทำนา ทำสวน ทำประมง หรือทำอาชีพดั้งเดิม!

ไม่ใช่แค่เรื่องของคนเลี้ยงเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งที่วันติดต่อผลกระทบบ้าง แวดล้อมที่จะตามมาจากการพัฒนาในแนวทางโลกาภิวัตน์ที่คาดหวังความ ร่ำรวยของคนเลี้ยงดังกลุ่มหนึ่งจะช่วยคุณภาพชีวิตของคนเลี้ยงเล็ก ๆ ให้ ดีขึ้นตามมา!

แต่วันนี้เรื่องที่เราต้องคิดร่วมกันคือ ต้นทุนของประเทศเราคืออะไร? และเราจะไปทางไหน? ยั่งยืนได้อย่างไร?

ในขณะที่ผู้เขียนและเครือข่ายคนทำงานภาคประชาสังคม นัก วิชาการ ต้องครุ่นคิด จัดทำข้อเสนอสาธารณะ ใช้พลังมวลชน ใช้ทั้งพลัง ทางวิชาการ รวมถึงเข้าไปในกลไกภาครัฐ เข้าไปใช้กลไกทางการเมือง บางครั้ง สู้กับรัฐบาล บางครั้งช่วยรัฐบาลทำงาน เพื่อมุ่งสร้างรัฐสวัสดิการที่เหมาะสม สมกับประเทศไทย

แต่เรากลับละเลยต้นทุนอันเป็นสวัสดิการพื้นฐานที่รัฐไม่ต้องลงทุน อะไรมากมาย แต่ไม่ต้องคิดว่าจะหางบประมาณจากไหนมาทำสวัสดิการ สวัสดิการนั้นคือทรัพยากรและภูมิปัญญาชุมชน

มันอาจเป็นการพัฒนาที่เห็นผลชัดชัดในระยะสั้นได้ยาก แต่มันจะ เป็นความยั่งยืนและเข้มแข็งจากฐานรากของประชาชนในระยะยาวที่รัฐจะ มีภาระในการที่ต้องตั้งคำถามเรื่อง "เงินทุน" ในการฟื้นฟูเยียวยาสังคมที่ น้อยลง จนถึงอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้

เราควรให้ความสำคัญกับเลี้ยงเล็ก ๆ ของคนที่พร้อมจะรักษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเศรษฐกิจเล็ก ๆ ของพวกเขาบนหลักการเป็นมิตร ต่อธรรมชาติ รักษาฐานอำนาจอธิปไตยทางเศรษฐกิจเล็ก ๆ ของคนเลี้ยง เล็ก ๆ ที่มีอยู่จำนวนมาก แทนที่จะหวังให้คนเลี้ยงใหญ่กลุ่มเล็กมาดึงตัวเลข เศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นเท่าไร กลับยิ่งเหลื่อมล้ำ มีช่องว่างกว้างขึ้นเท่านั้น

ที่สำคัญ นี่คือการที่เราจะวางยุทธศาสตร์ในการรักษาฐานที่มั่น ทางความอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศ ความสามารถในการผลิตอาหาร ธรรมชาติได้เอง โดยไม่ถูกอำนาจทุนผูกขาด หากทำได้ ไม่ว่าจะประเทศไทย หรือในระดับโลก จะเกิดสถานการณ์วิกฤติใดๆ เราก็จะยังอยู่รอด

ดังที่หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร เคยกล่าวไว้ว่า "เงินทองเป็นของ มายา ข้าวปลาเป็นของจริง"

แทนที่เราจะดันทุรังการพัฒนาในทางที่เราไม่ได้ถนัด ไม่ได้เข้มแข็ง จากฐานของเราเอง (เราควรยอมรับความจริงว่า วันนี้เราไม่ใช่ประเทศที่ เข้มแข็งเรื่องอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตหรือการผลิตสินค้า)

เราควรปรับยุทธศาสตร์โดยการใช้พลังภูมิปัญญาท้องถิ่น ความ มั่งคั่งของทรัพยากรธรรมชาติ ชิดความสามารถในการเป็นผู้ผลิตอาหาร ธรรมชาติอันเป็นสิ่งที่ดีที่สวรรค์ให้คนไทยมา ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นต้นทุนและขับ

เคลื่อนโดยพลังสหวิชาชีพ ระดมพลังทั้งนักการตลาด นักผลิตภัณฑ์ ทำงาน ร่วมกับเครือข่ายสหวิชาชีพด้านสังคมสงเคราะห์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ผู้เขียนเชื่อว่า เราสามารถสร้างมูลค่าให้เลี้ยงเล็ก ๆ ที่เรามองข้ามได้ก็มาก และเราสามารถทำให้เมืองไทยเป็นเมืองมหัศจรรย์ของโลกไปพร้อมกับการ พัฒนาที่ยั่งยืนได้

หากไม่เป็นการขอที่มากเกินไป วันนี้เรามีเขตอุตสาหกรรมพิเศษ เขตเศรษฐกิจพิเศษได้ ผู้เขียนก็อยากที่จะเห็นประเทศไทยมีกฎหมายบังคับ ใช้ให้เกิดการมีพื้นที่พิเศษเพื่อความมั่นคงทางอาหารบ้าง อาจตั้งชื่อเรียก ว่า "เขตพิเศษเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อแสดงถึงการน้อมนำศาสตร์พระ ราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาใช้บ้าง

รูปแบบกฎหมายที่ผู้เขียนคิดออกคร่าวๆ ในเวลานี้ อาจกำหนด เงื่อนไขให้ชาวบ้านต้องทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเชิงสร้างสรรค์ เชิดชู ภูมิปัญญาเก่าแก่ของท้องถิ่น ทำการเกษตรพืชสายพันธุ์ท้องถิ่นดั้งเดิมร่วม กันแบบปลอดสารเคมีเต็มรูปแบบ ปลูกสัตว์ธรรมชาติปลอดยาปฏิชีวนะและ การตัดต่อพันธุกรรม ประมงแบบไม่ทำลายล้างระบบนิเวศและไม่มีการใช้ แรงงานที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้ให้เงื่อนไขเพื่อความมั่นคงทางอาหารธรรมชาติดังกล่าวนี้ เป็น ข้อบังคับเชิงแลกเปลี่ยนกับความมั่นคงในที่อยู่อาศัยทำกินของชาวบ้านคน เล็กคนน้อยที่มีบทบาทขับเคลื่อนพื้นเพื่อเศรษฐกิจและเป็นหุ้นส่วนการ พัฒนาของประเทศ ก็แสดงจะยุติธรรมที่อยู่ และจริงๆ ควรเป็นหน้าที่ของ รัฐ ที่จะขยายพื้นที่โมเดลเศรษฐกิจพอเพียงให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น เพื่อให้ สอดคล้องกับทั้งยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมาย Sustainable Development Goals (SDGs) ที่เราไปรับมาด้วยซ้ำ หลักคิดคือเราต้องคิดว่า ชาวบ้าน ที่พร้อมยอมรับเงื่อนไขที่ผู้เขียนวางเบื้องต้นนี้ ถือว่าเป็นผู้มั่งคั่งของประเทศ ไม่ใช่ผู้ที่ต้องเป็นฝ่ายร้องขอความเห็นใจจากรัฐอย่างที่กำลังเป็น และถ้าไม่เป็นการขอที่มากเกินไป ผู้เขียนอยากเห็นยุทธศาสตร์ความ มั่นคงทางอาหาร ที่เป็น "ทางหลัก" ของประเทศ ไม่ใช่เป็นแค่ทางเลือก!

วันที่ 5 มิถุนายนที่จะถึงนี้ อันเป็นวาระของ "วันข้าวและชาวนา ไทย" และ "วันสิ่งแวดล้อมโลก" ทางวิสาหกิจชุมชนอนุรักษและ พัฒนาการแปรรูปปลาเนื้ ด.หนองตันทนง ก็จะมีกิจกรรมเปิดทำการอย่างเป็นทางการ ภายใต้โครงการจะเชิงเทราเมืองอาหารสำคัญของโลก โดยท่าน ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ก็จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดในฐานะรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย กิจกรรมจะมีตั้งแต่วันที่ 5 จนถึง 7 มิถุนายน ซึ่งยังเป็นวันความปลอดภัยทางอาหารโลก (World Food Safety Day) อีกด้วย หากท่านผู้อ่านมีโอกาส อยากให้ได้ลองมาลิ้มรสด้วย ตนเองสักครั้ง.



สัมภาษณ์พิเศษ

เรื่อง/ภาพ : ภักดี วีรรัตน์

หมายเหตุ : "พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย" ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผช.ผบ.ตร.) ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าชุดแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้สัมภาษณ์ "สยามรัฐ" ถึงการทำงานเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ มีสาระที่น่าสนใจดังนี้

■ ■ ■ ■

● **แนวทางการทำงานในฐานะหัวหน้าชุดแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ศูนย์การป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงประชาชน**

จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ไม่ใช่แค่เพียงกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยเท่านั้นที่อาศัยเงินกู้ยืมนอกระบบ แต่กลุ่มคนที่มีรายได้สูงก็หันมาอาศัยเงินกู้ยืมนอกระบบมากขึ้น ปัญหาหนี้นอกระบบจึงเป็นปัญหาที่กระจายไปในทุกพื้นที่ของประเทศ ส่งผลกระทบต่อตัวลูกหนี้เอง รวมไปถึงระบบเศรษฐกิจ สังคม กล่าวคือมีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมพื้นฐาน เช่น ความเครียด กัดดันทำร้ายตัวเองและ คนรอบข้าง ปัญหาการฆ่าตัวตาย การลักขโมยชิงปล้นหรือกระทำความผิดกฎหมายเพื่อหาเงินมาใช้หนี้

จึงอาจกล่าวได้ว่า ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาอาชญากรรมรูปแบบหนึ่งในสังคมที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้น นำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ในสังคมตามมา รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา



'พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย'

มือปราบ 'หนี้นอกระบบ'

นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ดำเนินการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบมาอย่างต่อเนื่อง

โดยถือเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ต้องการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ใน การดำเนินมาตรการหรือโครงการต่างๆ มาโดยตลอด

โดยรัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญในการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ให้กับทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบครบวงจร ใน 5 มิติ

ได้แก่ มิติที่ 1 การดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย มิติที่ 2 การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับลูกหนี้นอกระบบและประชาชนทั่วไป มิติที่ 3 การลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ มิติที่ 4 การเพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ มิติที่ 5 การร่วมมือกันอย่างบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวมีหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมดำเนินการได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นอกจากจะเน้นหนักในการปราบปรามเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังช่วยเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในมิติอื่นๆ อีกด้วย เช่น การให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำ และเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ย รวมถึงเสริมสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายของเจ้าหนี้และลูกหนี้ด้วย

● แนวทางการทำงาน ในการเร่งแก้ไขปัญหานี้

ในการทำงานแก้ไขปัญหานี้ของระบบนั้น ได้ยึดแนวทางตามที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งให้จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน หรือ ศปฉ.ตร. ขึ้น โดยมี พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ และมีพล. เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ และเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการส่วนกลาง มีภารกิจหน้าที่ในการสืบสวน ตรวจสอบ จับกุม และดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ให้ประชาชนกู้ยืมเงินโดยผิดกฎหมาย เรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด และมีลักษณะ

เป็นการทำสัญญาเอาผิดเอาเปรียบทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

รวมถึงการกระทำในลักษณะอื่นใดที่เป็นการกระทำความผิดโดยเป็นเครือข่ายผู้มีอิทธิพล ซึ่งอาจกระทำในลักษณะเป็นขบวนการหรือกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมที่เกี่ยวพันกับหลายพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในการบรรเทาความเดือดร้อนและการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนที่ถูกเอาเปรียบซึ่งคือนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แนวทางในการทำงานใช้แนวทางการปฏิบัติเดิมของ ศปฉ.ตร. และทีมงานผู้ปฏิบัติยังคงเป็นชุดเดิม โดยเน้นแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาใน 4 ประเด็นที่สำคัญ คือ 1. การสืบสวนหาข่าว 2. การป้องกัน 3. การปราบปราม และ 4. การสอบสวนและสร้างองค์ความรู้

● ปัญหาในการเดินทางทำงาน

ปัญหาที่สำคัญคือ กระบวนการทำสัญญากู้ยืมเงินนอกระบบเป็นความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติมีทัศนคติต่อปัญหานี้ของระบบว่าเป็นปัญหาระหว่างคู่สัญญาเท่านั้น ดังนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะสั้นควรเร่งรณรงค์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหานี้ของระบบ

ไม่ว่าเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้น เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ กระบวนทัศน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการประสานความร่วมมือเพื่อวางแผนจัดการ แก้ไข และช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบและทั่วถึง

ระยะยาวปรับเปลี่ยนวิถีคิดของสังคมให้ตระหนักว่าปัญหานี้ของระบบเป็นปัญหาที่ร้ายแรงของสังคม อันนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ ตามมา และส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง

● เจ้าหน้าที่คาดหวังและอยากได้ความร่วมมือจากประชาชน

สิ่งที่ตำรวจคาดหวังและอยากได้จากประชาชนคือ ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดของกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ปล่อยเงินกู้นอกระบบ และบุคคลที่รับจ้างทวงหนี้ด้วยการข่มขู่หรือใช้กำลัง ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองได้สร้างช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์

จากประชาชน หรือจากลูกหนีนอกระบบ ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับรองว่าเป็นช่องทางที่เป็นความลับและปลอดภัยแก่แหล่งข่าว โดยประชาชนสามารถแจ้งผ่านช่องทางสายด่วนที่ หมายเลข 191 และ 1155

● **การทำงานของฝ่ายความมั่นคงในปัจจุบันนี้ ถือว่าเรามีข้อได้เปรียบสะดวกมากขึ้นหรือไม่ โดยเฉพาะการอาศัยเทคโนโลยีในยุค 5G**

นอกเหนือจากเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วจากการบริการของเจ้าหน้าที่ที่มากขึ้นแล้วนั้น อีกประการหนึ่งที่สำคัญและถือว่ามีส่วนอย่างมากในปัจจุบันที่ทำให้งานด้านความมั่นคงและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด คือ การบูรณาการการทำงานจากทุกส่วนราชการและภาคเอกชน

จากเดิมที่แต่ละหน่วยงานจะแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ในหน่วยงานของตนเองเท่านั้น แต่ปัจจุบันได้มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกันในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านต่างๆ ให้กับประชาชน ในลักษณะภาคีเครือข่ายช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ยกตัวอย่างเช่น ในคดี ROMANCE SCAM หรือ CALL CENTER ประชาชนอาจถูกหลอกหลวงให้โอนเงินหรือทรัพย์สินให้กับกลุ่มมิจฉาชีพซึ่งอยู่ต่างประเทศ หากเป็นเมื่อก่อนโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินคืนนั้นจะมีน้อยมาก แต่ปัจจุบันจากความร่วมมือที่เกิดขึ้น ทางธนาคารจะแจ้งข้อมูลให้กับทาง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบโดยทันที ทำให้การอายัดเงิน และการส่งคืนให้กับผู้เสียหายเป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 ถึงปัจจุบันได้มีการคืนเงินให้กับผู้เสียหาย ROMANCE SCAM และ CALL CENTER ไปแล้วทั้งสิ้น 38 ครั้ง ผู้เสียหาย 148 ราย รวมมูลค่า 30,340,010.42 บาท

● **มีอะไรที่อยากจะฝากไปยังพี่น้องประชาชนหรือไม่**

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ให้สัมภาษณ์กับข้าราชการตำรวจทุกระดับ ในการมอบนโยบายประจำปี เมื่อวันที่เสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ว่า “ผมไม่ใช่คนที่ไม่ยอมรับความจริง สิ่งไหนที่ผิดพลาดก็นำมาแก้ไข ถ้ามีตำรวจนอกแถว ก็ต้องดำเนินการตามระเบียบวินัย” เป็นการยืนยันจากผู้นำสูงสุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะทำให้สังคมได้ตระหนักรับรู้ว่า ภาพลักษณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมทั้งจะเปลี่ยนแปลง



**ปัญหาหนีนอกระบบเป็น
ปัญหาอาชญากรรมรูปแบบ
หนึ่งในสังคมที่กำลังทวีความ
รุนแรงขึ้น นำไปสู่ปัญหาอื่นๆ
ในสังคมตามมา**



เพื่อพี่น้องประชาชน ขอให้ประชาชนได้มั่นใจว่า ตำรวจทุกนายพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชน

● **ทหารเองได้แสดงจุดยืนในการทำงานสำหรับช่วงการเมืองเปลี่ยนผ่าน โดยส่วนตัวแล้วมองว่าตำรวจจะปฏิบัติหน้าที่อย่างไรในช่วงเปลี่ยนผ่านเช่นนี้**

ส่วนตัวมองว่า จุดยืนของทหารและตำรวจไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาล ทั้งทหารและตำรวจในฐานะกลไกของรัฐยังคงยึดมั่นในสถาบันสูงสุดของประเทศ คือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชน รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางที่รัฐบาลกำหนด



แจกข้าวพระราชทานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

นายประสกร ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว ได้กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ชั้น ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ กรมการข้าว กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “ชาวนายุคใหม่ พัฒนาข้าวไทย ก้าวไกลสู่สากล” โดยในปีนี้กรมการข้าวได้จัดเตรียมพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน ณ แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาที่ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจเพื่อเป็นขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามประเพณีนิยมจำนวน 10,000 ซองประกอบด้วยข้าวนาสวนจำนวน 4 พันธุ์ซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณลักษณะและความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง สามารถทนแล้งได้ดีพอสมควร ทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็ม มีคุณภาพการขัดสีดี ได้เมล็ดข้าวสารใสและแครง รียาวยาว มีคุณภาพการหุงต้มดี มีกลิ่นหอม และอ่อนนุ่ม ให้ผลผลิตประมาณ 363 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม โรคขอบใบแห้ง โรคไหม้ และ

โรคใบหงิก ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว และหนอนกอ พื้นที่แนะนำในการปลูก คือ ภาคตะวันออก เชียงเหนือและภาคเหนือตอนบนในสภาพดินทรายและดินเค็ม



2. ปทุมธานี 1 เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง คุณภาพข้าวสุก นุ่มเหนียว มีกลิ่นหอมอ่อน ให้ผลผลิตประมาณ 650-774 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว โรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง ก่อนข้างอ่อนแอต่อเพลี้ยจักจั่นสีเขียว โรคใบหงิก และโรคใบสีส้ม พื้นที่แนะนำในการปลูก คือเขตชลประทานในภาคกลาง

3. กข 43 เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง มีค่าดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ มีคุณภาพของการหุงต้มรับประทานดี ข้าวสุก



นุ่มเหนียว มีกลิ่นหอมอ่อน ให้ผลผลิตประมาณ 561 กิโลกรัมต่อไร่ ค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล




มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น 95 วัน เมื่อปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตมไม่ควรปลูกร่วมกับข้าวที่มีอายุต่างกันมาก อาจทำให้เสียหายจากการทำลายของนกและหนูได้ ข้าวพันธุ์นี้มีลำดับการใส่ปุ๋ยอัตราสูงอาจทำให้ข้าวล้มได้และข้าวพันธุ์นี้อ่อนแอต่อโรคไหม้ที่พิษณุโลก พื้นที่แนะนำในการปลูก คือพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานและเกษตรกรมีช่วงเวลาในการทำ

นานน้อยกว่าพื้นที่ปลูกข้าวอื่น ๆ หรือพื้นที่ที่มีปัญหาข้าววัชพีชระบาด

4. กข 6 เป็นข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง ทนแล้งได้ดีกว่าพันธุ์เหนียวสันป่าตอง คุณภาพการสีดี คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม มีกลิ่นหอม ให้ผลผลิตสูงประมาณ 666 กิโลกรัมต่อไร่ ด้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาลไม่ด้านทานโรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้ไม่ด้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงบั่ว พื้นที่แนะนำในการปลูก คือภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“ในปีนี้กรมการข้าวได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ มีทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรชาวนา โดยมีหน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการและวิชาการ ทั้งหมด 49 หน่วยงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติของกรมการข้าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ, นิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนา และนิทรรศการวิชาการ โดยมีกิจกรรมสำคัญเด่น ๆ เช่น การผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ กข 43 แบบครบวงจร, นวัตกรรมเครื่องสำอางจากข้าว กข 69 (ทับทิมชุมแพ) หรือ Ruby rice perfection skin kit ผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิว 3 ชนิด และแอปพลิเคชันฟาร์ม D ที่เป็นแอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกรที่สามารถใช้ออกแบบฟาร์มได้ด้วยตัวเอง”.



โลกข่าวต่ำทุกข

30 ปีที่แล้วไม่เปลี่ยนแปลง
คิดแต่เอาความยากจนของ
เกษตรกรมาบังหน้า แล้ว
เขียนนโยบายเองบงกชมา

“บุญ” เจ้าเวรโลกข่าว
ใช้จ่าย ให้เกษตรกรปลูกเลี้ยงกัน
ประจำวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562
ไปเถอะ ทำกันแบบมั่วๆ คุณภาพ
.....■ เห็นเกมการเมือง แย่งชิง
ช่วยๆ ยังไงก็ได้ เดี่ยวรัฐจะเอาเงิน
เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มาซื้อซื้อผลผลิตให้เอง ผลลัพธ์
เกษตรกรซักไม่แน่ใจ รัฐบาลชุดใหม่
จึงลงเอย ความเสียหายไม่ต่าง
จะทำให้ชีวิตเกษตรกรไทยเปลี่ยน
อะไรกับจ่านำข้าว.....■ มีบ้าง
ไปในทางที่ดีขึ้นได้แบบยั่งยืน
มัยนโยบายที่จะให้เกษตรกร
หรือจะหยุดนิ่งพร้อมเดินถอยหลัง
สามารถยืนเดินได้ด้วยขาตัวเอง
ลงคลองกันแน่.....■ เหตุผลที่
แบบยั่งยืน ไม่ต้องพึ่งพารัฐ มีมัย
แต่ละฝ่ายนำมากล่าวอ้างเพื่อได้
นโยบายที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถ
เก้าอี้ตัวนี้มาครอบครอง พรรคมี
ผลิตสินค้าได้มาตรฐาน ขายได้
นโยบายต้องการช่วยเหลือ
ราคาดี สามารถส่งขายเข้าห้าง
เกษตรกร ไม่ว่าจะ เป็นไทยนิยม
และส่งออกต่างประเทศได้ผลิต
ยั่งยืน ประกันราคาสินค้าเกษตร
ในปริมาณน้อย เหนื่อยน้อยแต่
ล้วนแต่เป็นเรื่องเดิมๆ ที่เห็นกันอยู่
ได้เงินมาก มีแนวคิด มียุทธศาสตร์
มีแต่แจกหัวานไปรษณีย์กันทั้งนั้น
ยุทธวิธี กลยุทธ์ ที่จะทำให้เป็นจริง
ให้ปลาแต่ไม่เคยคิดสอนวิธีจับ
ในทางปฏิบัติแค่ไหน มีหนทาง
ปลาเลย พูดง่ายๆ คิดแต่จะเอา
ให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ
เงินภาษีไปแลกคะแนนนิยมหวัง
และพาณิชย์ เปลี่ยนวิธีคิด วิธี
ผลกำไรแบบชั่วคราว ทำมาหากิน
ทำงานอย่างไร ไม่ใช่คิดแค่เพียง
ไม่ต่างอะไรกับพ่อค้าซึ่งฉ้อยังง
ได้เก้าอี้มาแล้ว รั้งสรรค่นโยบาย
ยังงั้น.....■ เหตุผลที่อ้างมา มอง
ขายฝันหลอกให้เกษตรกรผลิตมาก
ไม่เห็นนโยบายยกระดับภาคเกษตร
เหนื่อยมาก ได้เงินน้อย รัฐเสียเงินมาก
ให้สอดคล้องกับโลกการค้าที่เปลี่ยน
ซื้อของแพงไปขายถูกช่วยให้เกษตรกร
ไป นักการเมืองยังคงมีสมอง
เจ้าของโรงงานสบายตัว.
แนวคิดอยู่ในจุดเดิมๆ เหมือน

บุญ

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 3 - พุธ 5 มิถุนายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 5154

หน้า: 22(บน), 23

Col.Inch: 68.03

Ad Value: 91,840.50

PRValue (x3): 275,521.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'SUN' ส่งข้าวโพดหวานรุกรีเทล-ดันสับประรดภูแลดีตลาด

'SUN' ส่งข้าวโพดหวานรุกรีเทล-ดันสับประรดภูแลดีตลาด

“SUN” ส่งข้าวโพดหวานรุกรีเทล-ดันสับประรดภูแลดีตลาดเอเซีย

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดหวานรายใหญ่ ภายใต้แบรนด์ “KC” เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่าในปีที่ชันสวีทจะเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีก (retail) อย่างเต็มตัว ถือเป็นช่องทางการตลาดที่สำคัญ สามารถนำผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานพร้อมรับประทานเข้าถึงตลาดกลุ่มนี้ได้มากขึ้น ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร โดยเฉพาะข้าวโพดแกะเมล็ดบรรจุกระป๋อง ข้าวโพดตัดท่อน ซึ่งเป็นสินค้าสุขภาพที่ตลาดกำลังมีความต้องการสูงมาก

โดยเริ่มนำร่องทำตลาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ซึ่งพบว่าโรงแรมส่วนใหญ่ นำข้าวโพดหวานไปประกอบอาหารเช้า เช่นเดียวกับร้านอาหารและภัตตาคาร อาทิ MK HotPot ร้านอาหารในเครือ Minor ร้าน Zen ทุกสาขา และเดี่ยว กะ ต่ำ ที่ได้มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ซื้อขายสินค้ากลุ่มข้าวโพดหวานกับ SUN และจะเริ่มขยายตลาดไปยังภาคอื่น ๆ ต่อไป

“ปีนี้เราจะบุกตลาดในประเทศมากขึ้น วางสัดส่วนไว้ที่ 10%”

นายองอาจกล่าวอีกว่า ข้าวโพดหวานสองสีบรรจุถุงสุญญากาศ (pouch corn) ได้วางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อในจังหวัด



บุกกรีเทล - บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดหวานรายใหญ่ ได้เบนเข็มหันมาทำตลาดค้าปลีก ข้าวโพดหวานพร้อมรับประทานภายในประเทศ

ภูเก็ต มียอดขายวันละ 500 ผัก ขณะเดียวกันภายในเดือนมิถุนายน 2562 เตรียมนำเข้าผลิตภัณฑ์ใหม่ “มันหวานเผา” วางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เพิ่งออกใหม่อีก 2 ชนิด คือ น้มน้ำข้าวโพดและสับประรดภูแล ได้เริ่มนำร่องวางจำหน่ายใน “ริมปีง ซูเปอร์มาร์เก็ต” 9 สาขาในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแห่งแรก โดยน้มน้ำข้าวโพดวางจำหน่ายวันละ 500 ขวด และสับประรดภูแล วันละ 300-500 ลูก เป็นสินค้ากลุ่มสุขภาพ คาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้น พร้อมเตรียมแผนขยายตลาดไปยังภาคอื่น ๆ

“นอกจากนี้เตรียมนำมันหวานเผา ข้าวโพดสองสีและสับประรด ส่งออกไปประเทศเกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ซึ่งตลาดทั้ง 2 ประเทศนี้พบว่า ผู้บริโภคใส่ใจเรื่องสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่เกือบทั้งหมดจึงสามารถตอบ

โจทย์ healthy trend ได้เป็นอย่างดี”

นายองอาจกล่าวต่อว่า จากเดิมสัดส่วนของสินค้ากลุ่มข้าวโพดหวานของ “SUN” แบ่งเป็น บรรจุกระป๋อง 70% แช่แข็ง 20% และบรรจุถุงสุญญากาศ (pouch) 10% โดยในปี 2562 ได้วางสัดส่วนใหม่ แบ่งเป็นบรรจุกระป๋อง 60% แช่แข็ง 25% และ pouch 15% ตามปริมาณความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2562 “SUN” ได้เริ่มปรับตัวเข้าสู่สินค้ากลุ่มสุขภาพมากขึ้น ซึ่งเน้นการนำเข้าผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น (local food) มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ผ่านช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลาย ครอบคลุมและกว้างขึ้น โดยวางเป้าหมายในระยะ 3 ปี (2018-2020) จะเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทได้เพิ่มมากขึ้น และเป็นการลดความเสี่ยงทางธุรกิจที่จะพึ่งพาการขายสินค้าตัวใดตัวหนึ่งเพียงอย่างเดียว

ล่าสุดจากการเจรจาซื้อขายภายในงาน THAIFEX-World of Food ASIA 2019 มี

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 3 - พุธ 5 มิถุนายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 5154

หน้า: 22(บน), 23

Col.Inch: 68.03

Ad Value: 91,840.50

PRValue (x3): 275,521.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'SUN' ส่งข้าวโพดหวานรุกรีเทล-ต้นสับประรดภูแลดีตลาด

กลุ่มขายเออร์กว่า 100 ราย ซึ่งเป็นคู่ค้ากับ SUN ที่เข้าร่วมเจรจาซื้อขายภายในงานนี้อาติ ผู้นำเข้าจากประเทศอิหร่าน ที่นำเข้ามาข้าวโพดหวานแช่แข็ง, SNJ Group ผู้นำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น

Mr.Lee Sang Yun ซีอีโอ SNJ Group กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า บริษัทเป็นคู่ค้ากับ SUN มาเป็นเวลา 6 ปี ซึ่งในปีที่ผ่านมา (2561) SNJ Group นำเข้าข้าวโพดหวานบรรจุถุงสุญญากาศ (pouch) ราว 100 ตู้คอนเทนเนอร์ และในปี (2562) ได้เพิ่มปริมาณนำเข้าข้าวโพดหวานมากกว่า 100 ตู้คอนเทนเนอร์ โดยกระจายสินค้าเข้าสู่ตลาดค้าปลีก (retail) ทั้งคอนวีเนียนสโตร์และไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งสินค้ากลุ่มข้าวโพดหวานพร้อมรับประทาน สามารถตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภค (consumer) ได้ดีมาก และตลาดมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ในการเจรจาซื้อขายกับ SUN ภายในงาน THAIFEX ครั้งนี้ทาง SNJ Group ต้องการเพิ่มสินค้าในรูปแบบข้าวโพดหวานตัดก่อนบรรจุถุงสุญญากาศขนาดเล็ก (small size) ซึ่งเป็นสินค้าที่ง่ายต่อการปรุงและประกอบอาหารที่ตลาดเกาหลีใต้กำลังต้องการสูง

ขณะเดียวกัน สินค้าที่เพิ่งออกใหม่ในปีของ SUN ในกลุ่มสินค้าสุขภาพ อาทิ มันหวานเผา และสับประรด พร้อมรับประทาน ที่เตรียมนำเข้าเปิดตลาดในเกาหลีใต้ นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาได้นำเข้ามาพรวนน้ำหอม พร้อมรับประทาน ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าของ SUN เข้าไปวางจำหน่ายในคอนวีเนียนสโตร์ในเกาหลีใต้มากกว่า 100,000 ลูก และปีนี้จะสั่งซื้อในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น